



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอชาติตระการ อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก

ที่ พล ๐๘๓๓ / พิเศษ

วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๖

เรื่อง แจ้งเวียนมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่องละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่ง

ด้วย สำนักงานสาธารณสุขอำเภอชาติตระการ มีมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่องละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยการจัดทำประกาศเจตนารมณ์ การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่องละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานเป็นลายลักษณ์อักษร รวมถึงจัดทำคู่มือแนวปฏิบัติเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่องละเมิดหรือคุกคาม โดยมีวัตถุประสงค์ให้บุคลากรในสังกัดได้รับทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด ทั้งนี้ ตามกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (integrity & Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ แบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (MOPH Open Data Integrity and Transparency Assessment) MOIT ๒๒ นั้น

ในการนี้ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอชาติตระการ ขอแจ้งเวียนประกาศเจตนารมณ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่องละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน และคู่มือแนวปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่องละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอชาติตระการ ให้ทุกโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และบุคลากรในสังกัดทุกคน ได้รับทราบและใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และแจ้งเจ้าหน้าที่ให้ทราบโดยทั่วกัน และถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

(นางสาวจิตติภรณ์ รุ่งฉาย)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รักษาการแทน
สาธารณสุขอำเภอชาติตระการ

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานราชการบริหารส่วนภูมิภาค
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอชาติตระการ
ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ.๒๕๖๑
สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานราชการบริหารส่วนภูมิภาค

ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอชาติตระการ

วัน/เดือน/ปี : ๖ มกราคม ๒๕๖๖

หัวข้อ : ขออนุญาตเผยแพร่ ประกาศเจตนารมณ์/คู่มือแนวปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล้วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานของหน่วยงาน และบันทึกข้อความแจ้งเวียนให้ทราบและถือปฏิบัติ รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ)

ประกาศเจตนารมณ์/คู่มือแนวปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล้วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานของหน่วยงาน และบันทึกข้อความแจ้งเวียนให้ทราบและถือปฏิบัติ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการ บุคลากรภายในหน่วยงาน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ผู้รับบริการ และประชาชนทั่วไป รับทราบ

inkภายนอก: เว็บไซต์สำนักงานสาธารณสุขอำเภอชาติตระการ <http://www.cktdph.go.th>:

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล

ผู้อนุมัติรับรอง



(นายประจักษ์ แจงทอง)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ



(นางสาวจิตราภรณ์ รุ่งฉาย)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รักษาราชการแทน
สาธารณสุขอำเภอชาติตระการ

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่



(นางสาววิดา รอดพ่าย)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

วันที่ ๖ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖